



กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ  
มหาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ

**โครงการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรด้านการบริการวิชาการ  
ภายใต้แนวคิดพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม (University Engagement)**

วันที่ 29 – 30 กรกฎาคม 2559

ณ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ



โดย ดร.พรพิศตร์ สุร่าไพนิธิพร หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิชาการและคณะกรรมการบริการวิชาการ หัวหน้าโครงการ นางสมศิริ โพธิรินทร์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย ได้เชิญวิทยากร 2 ท่าน คือ ดร.ชิตชายงค์ ยมาภัย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจวิจัยและพัฒนาชุมชน และ ดร.พฐุ คุศรีพิทักษ์ ตำแหน่ง อาจารย์ จากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่บุคลากรของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญซึ่งเป็นองค์กรใหม่บุคลากรส่วนใหญ่ของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มีประสบการณ์น้อยในการทำงานที่สามารถเชื่อมโยงงานวิชาการกับชุมชนสังคม ด้วยเหตุนี้จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรด้านการบริการวิชาการ ให้สามารถเชื่อมโยงงานบริการวิชาการ (service) และงานอาสาสมัคร (volunteering) ไปสู่การทำงานร่วม (engagement) ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนหรือสังคมในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง สอดคล้องกับแนวคิดของพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม (University Engagement) ซึ่งเชื่อมโยงระหว่างภารกิจหลักทุกภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมียุทธศาสตร์และเป็นระบบ เพื่อดำเนินงานให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชน เป็นไปเพื่อประโยชน์ทั้งแก่มหาวิทยาลัยและสังคม



จากเหตุผลดังกล่าว จึงได้จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรด้านการบริการวิชาการภายใต้แนวคิดพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม (University Engagement) ให้เกิดความเข้มแข็งในการผลิตบัณฑิตต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้

- 1.) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ แนวทางและกระบวนการดำเนินงานบริการวิชาการ ภายใต้แนวคิดพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม (University Engagement)
- 2.) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีองค์ความรู้ และทักษะที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนและจัดบริการวิชาการเพื่อชุมชนสังคมทั้งประเภทที่ก่อให้เกิดรายได้และไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อองค์กร
- 3.) เพื่อให้ได้ร่างแนวทางและแผนงานการให้บริการวิชาการ ของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริการวิชาการ และบุคลากรประจำโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล รวมจำนวน 30 คน สถานที่ดำเนินการ: อาคารเรียนรวม โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะเวลาดำเนินงาน: ระหว่างวันที่ 29 -30 กรกฎาคม 2559

